



ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๐๕/๖๐๖๓

ถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/กรมส่งเสริมการเรียนรู้/สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา/สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา/สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ /สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์อาเซียน-ออสเตรเลีย (ASEAN-Australia Center: AAC) ซึ่งจัดขึ้นภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม และการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประสงค์จะเชิญชวนประเทศสมาชิกอาเซียนสมัครเข้าร่วม โดยโครงการและกิจกรรมที่ ACC จะจัดขึ้นในช่วงแรกของปี ๒๕๖๘ มีดังนี้

๑. โครงการทุนสนับสนุน (Grant Program) ACC จัดสรรเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๑.๑ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ โดย ACC จะประชาสัมพันธ์ข้อมูล และเปิดรับสมัครในโอกาสแรก ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ grants.gov.au ต่อไป

๒. โครงการ Emerging Leaders ในหลักสูตรด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และหลักสูตรด้านอาหาร และเกษตร ACC เปิดรับสมัครผู้ที่ทำงานอยู่ในระดับต้นและระดับกลาง (early-to-mid-career) จากประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน ๒๕ คน ติมอร์-เลสเต จำนวน ๒๒ คน และออสเตรเลีย จำนวน ๓ คน ต่อหลักสูตรระยะเวลา ๓ เดือน (ประกอบด้วยการอบรมออนไลน์ ๑๑ สัปดาห์ และเดินทางไปออสเตรเลีย ๑ สัปดาห์) โดยออสเตรเลียจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าพาหนะ

๓. หลักสูตรระยะสั้นด้านสตรีในอาชีพสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) และหลักสูตรด้านทรัพยากรและการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน ACC เปิดรับสมัครผู้ที่ทำงานอยู่ในระดับต้นและระดับกลาง (early-to-mid-career) จากประเทศสมาชิกอาเซียน และติมอร์-เลสเต จำนวน ๒๒ คน ต่อหลักสูตร ระยะเวลา ๓ เดือน (ประกอบด้วยการอบรมออนไลน์ ๑๐ สัปดาห์ และเดินทางไปออสเตรเลีย ๒ สัปดาห์) โดยออสเตรเลียจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าพาหนะ ในกิจกรรมที่ ๒ และ ๓ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ <http://shorturl.at/V8o1q> โดยหลักสูตรด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และหลักสูตรด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานจะปิดรับสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ และหลักสูตรด้านสตรีจะปิดรับสมัครภายในวันอังคารที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ ตามลำดับ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมข้างต้นไปยังสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเชิญชวนผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามวันและเวลาการรับสมัครต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการข้างต้นด้วย จะขอบคุณยิ่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๐๘

“เรียนดี มีความสุข”